

Số: 447 /ĐHCT-LKĐT
V/v Đăng ký học và thi lại
của SV hệ VLVH

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2017

- Kính gửi :** - Thủ trưởng các đơn vị liên kết đào tạo;
- Lãnh đạo các đơn vị tại trường.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) hệ Vừa làm vừa học có thể đăng ký học và thi lại hoặc cải thiện điểm học phần, Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị và SV kế hoạch đăng ký học và thi lại học phần trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

I./ Đăng ký học và thi lại các học phần thuộc Thời khóa biểu các lớp hệ VLVH do Trường Đại học Cần Thơ đào tạo:

+ Quy trình đăng ký:

Stt	Nội dung sinh viên thực hiện	Ghi Chú
1	Theo dõi thời khóa biểu các lớp	Website: http://ctc.ctu.edu.vn (thời khóa biểu hệ VLVH)
2	Nộp phiếu đăng ký học lại tại ĐVLK đang theo học.	ĐVLK của SV đang theo học tiếp nhận Phiếu đăng ký học lại đã điền đầy đủ thông tin và chuyển đơn đến TT. Liên kết Đào tạo
3	Nhận phiếu đăng ký học lại và đến ĐVLK tổ chức học phần đóng học phí	Sau khi TT.Liên kết Đào tạo trả đơn về ĐVLK đang theo học.

+ Thời gian đăng ký: từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 28/02/2018.

II./ Đăng ký học và thi lại chung với các lớp chính qui tại Trường Đại học Cần Thơ. (dành cho SV năm cuối còn nợ các học phần không mở trong học kỳ)

+ Quy trình đăng ký:

Stt	Nội dung sinh viên thực hiện	Ghi Chú
1	Tra cứu thời khóa biểu các học phần	Website: http://dkmh2.ctu.edu.vn/tracuu/demo.php
2	Nộp phiếu đăng ký học lại tại ĐVLK đang theo học.	Phiếu đăng ký đã điền đầy đủ thông tin nhóm đăng ký.
3	Nhận phiếu đăng ký học lại và đến TT.Liên kết Đào tạo đóng học phí.	ĐVLK kiểm tra, xác nhận SV đủ điều kiện và trả đơn.

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 05/02/2018.

+ Thời gian học: từ 02/01/2018 – 29/4/2018 (15 tuần)

III./ Điều kiện đăng ký và học phí

+ Tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ tối đa là 18 tín chỉ.

+ Không giải quyết đăng ký đối với các học phần trùng thời khóa biểu hoặc các học phần đã và đang tổ chức giảng dạy.

+ Không xét duyệt các trường hợp đăng kí không đúng thời gian qui định.

+ Học phí: 300.000đ/1 tín chỉ.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị các ĐVLK phản ánh về Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ để phối hợp giải quyết theo số điện thoại: 02923 831 634 gặp Ông Võ Minh Trí, *email*: vominhtri@ctu.edu.vn.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,LKĐT/ĐHCT.



Trần Thị Thanh Hiền